
เรดแฮทฉลองครบรอบ 25 ปี ยกยองพารทเนอรมี

บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของบริษัท

โดย มารค เอนซไวเลอร รองประธานอาวุโส ฝายขายผานชองทางจัดจําหนายและพันธมิตรทัว่โลก

ในวาระครบรอบ 25 ปีของเรดแฮท คงปฏิเสธไมไดที่จะกลาวถึงบทบาทสําคัญของพารทเนอรที่มีตอความกาวหน า

ของเรดแฮท เพราะพารทเนอรคือหน่ึงในปัจจัยหลักที่ชวยเสริมสรางความสําเร็จใหแกลูกคา ทัง้ยังมีความสําคัญตอ

อนาคตของบริษทัอีกดวย

การขยายชองทางจัดจําหนายในชวงเริ่มตน

เมื่อปี 2549 ผมไดเขาทํางานที่เรดแฮท โดยมีภารกิจหลักในการขยายเครือขายพารทเนอรใหกับบริษทั ผมดูแลชอง

ทางจัดจําหนายมาตัง้แตปี 2524 แมวาตอนนัน้เราจะมุงเนนการขายตรงเป็นหลัก แตเราก็มีความเชื่อมัน่มากขึ้นวา

เราจะสามารถทําการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับเครือขายพารทเนอรที่แข็งแกรง

ในตอนนัน้ เราทํางานรวมกับผูผลิตอุปกรณ (OEM) อยางเชน เอชพี, เดลล และไอบีเอ็ม ซึ่งติดตัง้ Red Hat

Enterprise Linux ไวบนอุปกรณฮารดแวร ในชวงปีแรกๆ เรามีนักลงทุนรวมอยางเชน อินเทล และเอสเอพี ซึ่ง

ปัจจุบันน้ียังคงทํางานรวมกับเราในฐานะพารทเนอรภายใตความสัมพันธที่ยัง่ยืน

เพื่อรองรับการขยายกิจการอยางตอเน่ือง เรดแฮทจําเป็นที่จะตองทํางานรวมกับตัวแทนจําหนายและรีเซลเลอร โดย

เริ่มแรกผมไดติดตอปีเตอร ลาร็อค จากซินเน็กซ (Synnex) ซึ่งผมเคยรวมงานดวยมานานกวา 20 ปี ผมได

แนะนํารูปแบบโอเพนซอรสตนน้ํา (Upstream) ของเรดแฮท ซึ่งในตอนนัน้อาจฟังดูเหมือนการขอรองใหเขาเขารวม

ธุรกิจการขายซอฟตแวร “ฟรี” เขามีทาทีลังเลอยูบาง แตก็รับปากวาจะลองดู และเราก็มีตัวแทนจําหนายรายแรก

เป็นที่เรียบรอย หกเดือนตอมา เราก็มีตัวแทนจําหนายระดับโลกรายแรก และเรดแฮทก็กาวเขาสูชองทางจัดจําหนาย

อยางเต็มตัว

ไมนานหลังจากนัน้ เรดแฮทเริ่มกลายเป็นที่สนใจในแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึงพารทเนอรรายอื่นๆ หลังจากที่เราได

เขาซื้อกิจการของบริษทัตางๆ และพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ เราไดขยายฐานพารทเนอรและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง

รวมไปถึงลูกคาที่รับทราบวาพารทเนอรทางดานไอทีที่ลูกคาใชบริการอยูสามารถทํางานรวมกับเรดแฮทเพื่อนําเสนอ

โซลูชัน่แบบครบวงจรที่ตอบโจทยความตองการทางดานธุรกิจไดอยางลงตัว (ผูติดตัง้ระบบโดยรวม และผูผลิต

ซอฟตแวรอิสระ (ISV)), นําเสนอรูปแบบการใชงานแบบจายตามจริง (ผูใหบริการ), เปลี่ยนยายไปสูระบบคลาวด (ผู

https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%97%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-25-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%81/
https://www.thaimediapr.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%ae%e0%b8%97%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a-25-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%a2%e0%b8%81/


ใหบริการคลาวดที่ผานการรับรอง) และจัดหาความเชี่ยวชาญดานอุตสาหกรรมนอกเหนือไปจากโอเพนซอรส (เชน

ดานการแพทย การเงิน และโทรคมนาคม)

ความสนใจดังกลาวนําไปสูโครงการพารทเนอรแบบหลายระดับของเรดแฮทดังเชนที่เรามีอยูในปัจจุบัน พารทเนอ

รของเราชวยใหลูกคาแกไขปัญหาทาทายโดยอาศัยนวัตกรรมโซลูชัน่ดานไอทีจากเรดแฮท พารทเนอรที่มีเทคโนโลยี

ของตนเองดําเนินการทดสอบและรับรองการใชงานเทคโนโลยีดังกลาวบนผลิตภัณฑของเรดแฮท ยิ่งไปกวานัน้ เรา

ยังดําเนินโครงการตางๆ เชน Red Hat Online Partner Enablement Network (OPEN) เพื่อชวยใหพารทเนอ

รประสบความสําเร็จ

บทบาทของพารทเนอรตอความสําเร็จของเรดแฮท

ที่สําคัญก็คือ พารทเนอรมีบทบาทสําคัญในชุมชนโอเพนซอรสของเรา โดยพารทเนอรหลายรายมีสวนรวมในการ

สรางสรรคเทคโนโลยีที่เรานําเสนอใหแกลูกคา ซึ่งนับวาเป็นเรื่องที่โดดเดนในแวดวงอุตสาหกรรม และสอดรับกับ

วัฒนธรรมที่เปิดกวางของเรดแฮท

นอกจากน้ี ยังจําเป็นที่จะตองพูดถึงพารทเนอรเมื่อเราพูดถึงเรดแฮท เพราะวาพารทเนอรชวยใหเรากลายเป็น

ผูนําระดับโลกดานการจัดหาโซลูชัน่โอเพนซอรส เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผานมา เราไดรายงานผลประกอบการไตรมาส

แรกของปีงบประมาณ 2562 และเรามีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 65 ไตรมาสติดตอกัน สําหรับปีงบประมาณ 2561

ประมาณ 72 เปอรเซ็นตของยอดรายไดมาจากชองทางจัดจําหนาย

เครือขายพารทเนอรที่แข็งแกรงของเราชวยใหเรดแฮทมีรายไดสูงถึง 2.9 พันลานดอลลาร และเราหวังวายอดรายได

จะเติบโตอยางตอเน่ือง ขณะที่พารทเนอรขยายกิจการใหเติบโตและประสบความสําเร็จไปพรอมกับเรา

ความรวมมือในอนาคต

ถาคุณเขารวมการประชุม Red Hat Summit 2018 คุณจะไดรับทราบเกี่ยวกับอนาคตที่รออยูเบื้องหน าสําหรับพาร

ทเนอรของเรดแฮท พอล คอรเมียร รองประธานบริหารและประธานฝายผลิตภัณฑและเทคโนโลยีไดกลาวสุนทร

พจน โดยระบุวาการทํางานรวมกับพารทเนอรคือกุญแจสําคัญที่ชวยใหระบบไฮบริดคลาวดกลายเป็นมาตรฐานสําหรับ

องคกรตางๆ ดังจะเห็นไดจากการประกาศความรวมมือกับไมโครซอฟทและไอบีเอ็ม ภารกิจใหมของเรา นัน่คือ การ

ทําให 4 องคประกอบของระบบไอทีกลายเป็นสิ่งที่ไมเฉพาะเจาะจง จะบรรลุผลสําเร็จไดดวยการอาศัยความชวย

เหลือของพารทเนอร

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผมไดทํางานรวมกับพารทเนอร สิ่งหน่ึงที่ผมพบเจอก็คือ พารทเนอรสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับสภาพตลาดและตอบสนองความตองการของลูกคา เชนเดียวกับที่เรดแฮทดําเนินการ ดังนัน้แมวาโฟกัสของ

เราจะเปลี่ยนไป แตความรวมมือระหวางเรดแฮทและพารทเนอรจะยังคงเหมือนเดิม ไมเปลี่ยนแปลง ทัง้น้ี ประเด็น

ที่เราโฟกัสอยูในปัจจุบันมีดังน้ี:



● เทคโนโลยีโอเพนซอรสใหมๆ ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อสรางความแตกตางใหแกพารทเนอรของเรา และแกไข

ปัญหาทาทายของลูกคา ทัง้น้ี พารทเนอรกําลังสรางธุรกิจที่เกี่ยวของกับ Red Hat OpenShift Container

Platform, Red Hat Ansible และผลิตภัณฑอื่นๆ

● โอกาสในการขยายตลาด ดวยการชีนํ้าของพารทเนอร เราจัดหาทรัพยากรเพื่อชวยใหพารทเนอรสามารถดึงดูด

ลูกคาที่เป็นองคกรขนาดเล็กและขนาดกลาง และตอบสนองความตองการของตลาดในสวนน้ีไดดียิ่งขึ้น

● ทรัพยากร การฝึกอบรม และการเสริมศักยภาพอยางตอเน่ือง พารทเนอรของเราตองการความชวยเหลือในการ

ขยายธุรกิจโอเพนซอรสใหเติบโต เราไดเปิดตัวระบบจัดการการเรียนรูแบบใหม เพื่อชวยใหพารทเนอรไดรับการ

รับรองความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเรดแฮท เราจัดหาขอมูลดานการขายและการตลาดที่หลาก

หลายใหแกพารทเนอร และเรามุงมัน่ที่จะนําเสนอประสบการณดิจิตอลแบบครบวงจรที่ปรับแตงเป็นพิเศษสําหรับ

อุปกรณโมบายล

ขอความสําหรับพารทเนอร

มีคํากลาวที่วา มีบริษทัอยูสองประเภท นัน่คือ บริษทัที่มีองคกรพันธมิตร กับบริษทัที่รวมเป็นพันธมิตร และกลุม

หลังประสบความสําเร็จมากกวา เรดแฮทกําลังพัฒนาสูการเป็นบริษทัที่รวมเป็นพันธมิตร และเราใกลจะบรรลุจุด

หมายดังกลาว การดําเนินการน้ีไมใชเรื่องงาย แตเราก็มุงมัน่ที่จะทําใหสําเร็จ

สิ่งหน่ึงที่ผมภูมิใจมากที่สุดก็คือ ความอดทนและความภักดีของพารทเนอร ขณะที่เรารวมกันสรางสรรคนวัตกรรม

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผานมา พารทเนอรเหลาน้ียังคงยืนเคียงขางขณะที่เราสํารวจเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึง

หนทางใหมๆ ในการทํางานรวมกัน ผมรูสึกซาบซึ้งใจในการกระทําดังกลาว และถาหากมีเพียงคําพูดเดียวที่ผม

สามารถบอกกลาวกับพวกเขาได ผมก็คงพูดสัน้ๆ วา “ขอบคุณ” และสําหรับในอนาคต เราจะยังคงสานตอความรวม

มือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโอเพนซอรสอยางยัง่ยืน

อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการพารทเนอรของเรดแฮท
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